

บาท/ดอลลาร์แข็งค่าเล็กน้อย หลังมีแรงขายทำกำไรดอลลาร์ช่วงสั้น

*บาท/ดอลลาร์แข็งค่าเล็กน้อย หลังตัวเลขเศรษฐกิจในเชิงลบของสหรัฐ ทำให้มีแรงขายทำกำไรดอลลาร์ออกมาในช่วงสั้น

* Yen แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่นๆ ในการซื้อขายช่วงเช้าที่ตลาดเอเชีย ขณะที่นักลงทุนขายดอลลาร์ หลังจากข้อมูลของสหรัฐออกมาน่าผิดหวัง แต่ค่าเงินหลายสกุลยังคงเคลื่อนไหวในกรอบแคบท่ามกลางภาวะซื้อขายที่เบาบาง

*ภาวะซื้อขายมักจะซบเซาในสัปดาห์ซื้อขายแรกของปี ขณะที่นักลงทุนกลับเข้าตลาดด้วยการปรับสถานะการลงทุนสำหรับปีใหม่ ซึ่งช่วยหนุนเงินเยน ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ร่วงลงมากที่สุดในปีที่แล้ว เนื่องจากนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายเป็นพิเศษของญี่ปุ่น

*นักลงทุนชะลอการลงทุน ก่อนเกิดเหตุการณ์สำคัญที่อาจจะมีความเสี่ยงในสัปดาห์นี้ อาทิ การเปิดเผยข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐ และการประชุมธนาคารกลางยุโรป และธนาคารกลางอังกฤษ

*ข้อมูลดัชนี ISM ภาคการผลิตของสหรัฐ ชะลอตัวลงในเดือนธ.ค. ทำให้ให้นักลงทุนมีเหตุผลที่จะขายทำกำไรดอลลาร์ออกมา แต่นักวิเคราะห์จากบีเอ็นพี พาริบาส์ ระบุว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่ได้อ่อนแอพอที่จะทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับแผนการของธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) ที่จะปรับลดโครงการซื้อสินทรัพย์ในระยะต่อไป

*รายงานการประชุมครั้งล่าสุดของเฟด ที่จะเปิดเผยในวันพุธนี้ อาจบ่งชี้ถึงกำหนดเวลา และอัตราการปรับลดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ และจะเป็นปัจจัยกำหนดภาวะการซื้อขายในช่วงต้นปีนี้

*อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของ ธปท.วันนี้ อยู่ที่ 33.105 บาท

*09.35 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 33.08/11 จาก 33.12/14 เมื่อวาน

ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 33.09/13 จาก 33.11/14 เมื่อวาน

* Yen/ดอลลาร์ อยู่ที่ 104.30/35 จาก 104.54 ในตลาดยุโรปเมื่อวาน

* ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.3628/29 จาก 1.3600 ในตลาดยุโรปเมื่อวาน

"บาทเข้านี้พื้นตัวเล็กน้อย หลังจากที่มีแรง take profit ดอลลาร์ ออกมาบ้าง ตลาดก็คงจะรอดูรายงานประชุมเฟด กับตัวเลข non-farm ของสหรัฐ (ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร) ในปลายสัปดาห์นี้ว่าจะมีผลต่อตลาดอย่างไร" ดีลเลอร์ กล่าว

แต่เขา มองว่า การแข็งค่าของเงินบาทคงเป็นไปในกรอบที่จำกัด เพราะ มุมมองตลาดโดยรวม ยังคาดว่าเงินบาทจะอ่อนค่าได้อีก จากแรงกดดันจากปัจจัย การเมืองในประเทศ โดยมองแนวต้านในวันนี้ที่ 33.00 และแนวรับที่ 33.15

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่า ธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้ใช้เสนอ หรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดย ทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้